

# กกต.เชือด-ฟันอาญาซ้ำ 'ลัก'หลุดส.ว.

## ยื่นศาลฎีกาตัดสิทธิ5ปี 'สภานาย'ตัวชงก็โดน 'ลักดี'รอด-วุฒิไม่ถอด 'บู'เตรียมแจ้งผู้ตรวจ

'ลัก'ฟัน 'ส.ว.สรรหา' กกต.มีมติเอกฉันท์ ชี้ขาดคุณสมบัติ เตรียมส่งศาลฎีกาตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี พร้อมดำเนินคดีอาญาร่วมกับสภานายด้วย 'ลักดี'โล่ง มติ ส.ว.ไม่ถอดถอนพัน ป.ป.ช. เด็กเพื่อไทยแห่บินฮ่องกงพบ'แม่' สอบถามแนวทางกลับไทยปีนี้ (อ่านต่อหน้า 10)



ลัก กอแสงเรือง

นายธนิศร์กล่าวว่า กรณีดังกล่าว กกต.ได้พิจารณาตามคำร้องคัดค้านการสรรหา ส.ว.ของ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ผู้เข้ารับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหา ส.ว. ที่ร้องคัดค้านว่านายลักมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 115 (9) เนื่องจากนายลักยังพ้นจากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองยังไม่เกิน 5 ปี จนถึงวันได้รับการเสนอชื่อโดยนายลักเคยได้รับการเลือกตั้งเป็น ส.ว.ครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ 2540 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2543 ซึ่งบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 315 วรรคห้า กำหนดให้ ส.ว.ที่ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2543 จะต้องเข้าดำรงตำแหน่ง ส.ว.เมื่อ ส.ว.ชุดเดิมตามรัฐธรรมนูญ 2534 อยู่ครบวาระก่อน ซึ่ง ส.ว.ชุดเดิมที่มาจากการแต่งตั้งเมื่อปี 2534 ครบวาระในวันที่ 21 มีนาคม 2543 ดังนั้น ส.ว.เลือกตั้ง ปี 2543 จึงเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 22 มีนาคม 2543 เป็นต้นมา

"ทั้งนี้ ส.ว.ที่มาจากการเลือกตั้งจะมีวาระ 6 ปี ซึ่งจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2543-21 มีนาคม 2549 แต่สภานายความซึ่งเป็นองค์กรที่เสนอชื่อนายลักเข้ารับการสรรหา ส.ว.เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2554 ดังนั้น คุณสมบัติของนายลักจึงพ้นจากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือพ้นจาก ส.ว.ชุดเลือกตั้งปี 2543 มาแล้วไม่ถึง 5 ปี จนถึงวันได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหา" นายธนิศร์กล่าว

### 'ลัก'ยันมีคุณสมบัติถูกต้อง

นายธนิศร์กล่าวว่า ในการประชุมเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของนายลักนั้น นายอภิชาติ สุขัคคานนท์ ประธาน กกต. ในฐานะกรรมการสรรหา ส.ว.ไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยเพราะมีส่วนได้เสีย ในฐานะเป็นกรรมการสรรหา ส.ว. ทั้งนี้ สำนักงาน กกต.มีหน้าที่ทางธุรการในการเปิดรับให้มีการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาตามรัฐธรรมนูญ ส่วนการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ

## 'ลัก'หลุด ส.ว.

### กกต.สอย'ลัก'ฟันส.ว.สรรหา

คณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเอกฉันท์ให้นายลัก กอแสงเรือง พ้นจากการเป็น ส.ว.สรรหาตัดสิทธิทางการเมือง 5 ปี พร้อมดำเนินคดีอาญาด้วย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายธนิศร์ ศรีประเทศ รองเลขาธิการ กกต. ด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ กล่าวภายหลังการประชุม กกต.ว่า ที่ประชุม กกต.มีมติเอกฉันท์ให้เพิกถอนสิทธิการสรรหาของนายลัก

ตามที่สภานายความซึ่งเป็นองค์กรที่เสนอชื่อเข้ารับการสรรหา

"กกต.ยังมีมติเสียงข้างมากให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลา 5 ปี พร้อมดำเนินคดีอาญากับนายลักและสภานายความ โดย กกต.จะจัดทำคำวินิจฉัยส่งไปยังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนายลักต่อไป โดยกระบวนการจัดทำคำวินิจฉัยคาดว่า กกต.จะส่งให้ศาลฎีกาได้ภายในต้นเดือนเมษายนนี้ เมื่อศาลฎีการับคำร้องของ กกต.แล้วจะมีผลให้นายลักต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ส.ว.จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา" นายธนิศร์กล่าว

### ขาดคุณสมบัติเป็นส.ว.สรรหา

การสรรหาหน้าที่ของกรรมการสรรหา ส.ว. ทั้งหมด และยังไปไม่ถึงขั้นที่จะพูดว่ากรรมการสรรหา ส.ว. มีความผิดหรือไม่ ทั้งนี้ การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนายลักก็เหมือนกับการให้ใบแดงหรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดไว้แล้ว

ด้านนายลัก กอแสงเรือง ส.ว.สรรหา กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า เรื่องการต่อสู้ทางคดีนั้น ยังไม่ขอแสดงความคิดเห็น แต่เรื่องข้อเท็จจริงได้พูดมาหลายครั้งแล้ว เรามั่นใจว่าเราถูกต้อง ทั้งในส่วนคุณสมบัติ และลักษณะต้องห้ามก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร เนื่องจากผ่านการพิจารณามาแล้วในหลายขั้นตอน เชื่อว่าทุกอย่างต้องดำเนินการไปตามขบวนการ โดยยึดข้อเท็จจริงเป็นหลัก

## ส.ว.โหวต'ลักดี'นั่งป.ช.ต่อ

วันเดียวกัน ที่รัฐสภา ในการประชุมวุฒิสภาสมัยสามัญนิติบัญญัติ (พิเศษ) โดยมี พล.อ.ธีรเดช มีเพียร ประธานวุฒิสภา ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนด้วยวิธีลับ กรณีที่ น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะยื่นคำร้อง ขอให้วุฒิสภามีมติให้นายลักดี โทธิศิริ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา 248 ของรัฐธรรมนูญ สืบเนื่องมาจาก น.อ.อนุดิษฐ์ ยื่นคำร้องว่านายลักดี ในฐานะอนุกรรมการได้เสนอทุจริตการจัดซื้อคอมพิวเตอร์มูลค่า 900 ล้านบาท สมัยคุณหญิงสุตารัตน์ เกยุราพันธุ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ขาดความเที่ยงธรรม

ต่อมา พล.อ.ธีรเดชจับสลากคัดเลือก ส.ว.10 คน เป็นคณะกรรมการตรวจนับคะแนน ใช้เวลาลงคะแนนประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง ผลปรากฏว่าไม่เห็นชอบให้นายลักดีพ้นจากตำแหน่ง 84 เสียง เห็นชอบ 56 เสียง และบัตรเสีย 2 ใบ มีผู้เข้าร่วมประชุม 142 คน จาก 149 คน ทั้งนี้ การลงมติให้ป.ป.ช. พ้นจากตำแหน่งต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 หรือ 112 คน ของสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ของวุฒิสภา ขั้นตอนต่อไปประธานวุฒิสภาจะทำหนังสือเพื่อแจ้งมติดังกล่าวไปยังผู้ร้อง และผู้ถูกร้อง ประธาน ป.ป.ช. เลขานุการคณะรัฐมนตรี ต่อไป

## เผยเบื้องหลังลอบบี้แหก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผลคะแนนที่ออกมามีการลอบบี้จาก ส.ว.กลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะในส.ว.สายเลือกตั้ง คณะแนบแตกเป็นหลายกลุ่ม โดยสายเลือกตั้งส่วนใหญ่ ที่มีความใกล้ชิดกับคนในพรรคเพื่อไทย (พท.) และอดีตนักการเมืองใหญ่ของพรรคไทยรักไทย (ทรท.) จะเทคะแนนให้ถอดถอนนายลักดี โดยเฉพาะในสายภาคอีสาน และสาย

ภาคเหนือ รวมถึงจังหวัดภาคกลางบางส่วน

ขณะที่อีกกลุ่มเดินสายลอบบี้คณะแนบสนับสนุนนายลักดี โดยเฉพาะกลุ่มของ นพ.อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ ส.ว.สุรินทร์ ที่มีความใกล้ชิดกับนายลักดี รวมถึงเป็นผู้ที่ถูกพาดพิงในชั้นการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาอยู่หลายครั้ง สมัยที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับนายลักดี ได้ขอเสียงสนับสนุนไม่ให้ถอดถอน และสามารถรวบรวมเสียง ส.ว.เลือกตั้งที่มีความใกล้ชิดกับเครือข่ายพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบนที่มีความใกล้ชิดกับพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ส่วน ส.ว.สรรหา ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดให้การสนับสนุนนายลักดี

ผู้สื่อข่าวพยายามโทรศัพท์สอบถามลักดี แต่นายลักดีไม่รับสายตลอดทั้งวัน ก่อนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.แจ้งสื่อมวลชนว่าจะแถลงข่าวถึงกรณีดังกล่าวในวันที่ 12 มีนาคม เวลา 13.00 น. ที่สำนักงาน ป.ป.ช.

## โฆษก'ปู'ยันนายภักมีภาวะผู้นำ

กรณีนางสีดา สอนศรี คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้เชี่ยวชาญการเมืองฟิลิปปินส์ เปรียบเทียบบุคลิกการเป็นผู้นำระหว่าง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีของไทยกับนางคอรารอน อาคีโน อดีตประธานาธิบดีหญิงคนแรกของฟิลิปปินส์ โดยระบุว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ไม่มีภาวะผู้นำและบารมีเพียงพอ

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ โฆษกประจำตัวนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า เป็นเรื่องน่าน่าจิตตังเพราะเอแบคโพลล์ก็ยังระบุว่าความเป็นผู้นำของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ที่ทั้งนางภักมีและโฆษกชี้ว่า อติดีนายภัก และการแก้ไขปัญหามากๆ ที่ผ่านมาน่าจะแสดงให้เห็นว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์มีภาวะผู้นำเพียงพอ

ส่วนที่นางสีดาบอกว่าภาวะผู้นำของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ไม่เกิดเพราะชอบโยนงานให้รัฐมนตรีอื่นรับผิดชอบและชี้แจงแทนนั้น นายสุรนันทน์กล่าวว่า การบริหารจัดการจะใช้คนให้เหมาะกับงาน น.ส.ยิ่งลักษณ์เป็นคนที่มีสติในการบริหาร ด้วยการมอบหมายงานและให้อำนาจ จากนั้นถึงจะไปติดตามความคืบหน้า

## ยันแทนไม่ทบทวนตั้ง'จอย-เต็น'

ส่วนกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินให้นายภักชี้แจงกรณีแต่งตั้งนางนลินี ทวีสิน เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่แม้จะไม่ผิดจริยธรรมแต่แสดงให้เห็นความไม่รอบคอบ โดยให้ทบทวนการแต่งตั้งและชี้แจงกลับภายใน 30 วันนั้น นายสุรนันทน์กล่าวว่า

ว่า ทางผู้ตรวจการแผ่นดินส่งหนังสือมาแล้ว นายภักให้ทีมงานรายงานเนื้อหาให้ทราบแล้ว คาดว่านายภักจะมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายและเจ้าหน้าที่ของรัฐไปยกร่างคำตอบ

"แต่ยืนยันแทนได้ว่าจะไม่ทบทวนการแต่งตั้งบุคคลทั้ง 2 และอยากถามกลับไปยังผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่บอกว่าไม่ผิดจริยธรรมแต่ไม่รอบคอบแปลว่าอะไร เพราะนายภักยืนยันว่าได้ตรวจสอบคุณสมบัติก่อนแต่งตั้งรัฐมนตรีทุกคนใน 3 เดือนไซ้ทั้งกฎหมาย การเมือง และจริยธรรม" นายสุรนันทน์กล่าว และว่า ส่วนที่นายภักชี้แจงว่าตนเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินระบุว่าหากไม่ดำเนินการภายใน 30 วัน จะมีมาตรการต่อไปนั้น ตนคิดว่าถ้ามีมาตรการทางกฎหมายอะไร ก็ควรจะบอกมาให้ชัดเจน ไม่ควรจะออกมาพูดเชิงข่มขู่กัน

## 'ผาดิน'เชื่อ'ปู'ชี้แจง

นางผาดิน นิตินันท์ประกาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวกับผู้ตรวจการแผ่นดินทำหนังสือไปยัง น.ส.ยิ่งลักษณ์ เพื่อขอให้ชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเพิ่มเติมถึงกรณีการแต่งตั้งนางนลินี และนายณัฐวุฒิ ใน 30 วัน ที่อาจจะเลยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง พ.ศ.2551 ว่า การส่งหนังสือให้นายภักชี้แจงนั้นเป็นเรื่องของการขอความร่วมมือ เนื่องจากนายภักเป็นผู้มีหน้าที่โดยตรงในการกำกับดูแลเรื่องจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี

"ดังนั้น นายภักควรที่จะพิจารณา และไม่ควรที่จะเพิกเฉย แต่หากนายภักยังคงเพิกเฉยโดยไม่ชี้แจงมา ทางผู้ตรวจการแผ่นดินต้องทำหนังสือเตือนไปอีกครั้งหนึ่ง แต่ถ้าท้ายที่สุดแล้วนายภักยังคงเพิกเฉยไม่ดำเนินการ ก็คงทำหนังสือรายงานไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) และรัฐสภาต่อไป ทั้งนี้ เชื่อว่านายภักจะให้ความร่วมมือ" นางผาดินกล่าว

## รอ'ปู-โต้ง'แจง'โพธิ์ชัย'ขั้นล

ส่วนกรณีที่มีการร้องเรียน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ใช้เวลาราชการไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัวที่โรงแรมโพธิ์ชัยชั้นล้นนั้น นางผาดินกล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา และให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ชี้แจงรวมทั้งมีการร้องเรียนนายภักดีรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องจากนายภักดีรัตน์ยอมรับว่าได้อยู่ในเหตุการณ์กับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ด้วย ทางผู้ตรวจการแผ่นดินจึงรวมเรื่องร้องเรียนทั้งสองเข้าพิจารณาด้วยกัน คาดว่าจะใช้เวลาไม่นานจะแล้วเสร็จ

นางผาดินกล่าวว่า ส่วนเรื่องที่ น.ส.รังสิมารอดศรี ส.ส.สมุทรสงคราม พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นเรื่องตรวจสอบจริยธรรม ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมในสภานั้น ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน

ได้รับเรื่องไว้แล้ว และจะนำเสนอที่ประชุมผู้ตรวจการในการประชุมครั้งต่อไป

## กมธ.ยังไม่สรุปแตะปมศาล

ส่วนความคืบหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้น วันเดียวกันนี้ นายสามารถ แก้วมีชัย ส.ส. เชียงราย พรรคเพื่อไทย (พท.) ประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ.... ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการวิทยุรัฐสภาถึงประเด็นที่ กมธ. ไม่รับข้อเสนอการลงสัตยาบันแก้ไขรัฐธรรมนูญ รวมถึงไม่เห็นด้วยกับการกำหนดเงื่อนไขให้สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) และต้องหมวดที่เกี่ยวกับศาลและองค์กรอิสระ ว่า ประเด็นดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นความคิดเห็นที่ขัดแย้ง แต่เป็นนิมิตหมายที่ดีในกระบวนการประชาธิปไตยที่มีความเห็นที่หลากหลาย เชื่อว่าจะทำให้ประชาชน สนใจต่อประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มมากขึ้น

“ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าจะไม่แตะหมวดพระมหากษัตริย์ ส่วนเรื่ององค์กรอิสระหรือศาลนั้น ยังไม่ได้ข้อสรุป เนื่องจากเห็นว่าหากขีดกรอบมากเกินไปจะทำให้การทำงานของ ส.ส.ร.ไม่มีความเป็นอิสระ ที่สำคัญกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญของ ส.ส.ร.ต้องรับฟังเสียงของประชาชน” นายสามารถกล่าว

## ค้านห้ามสมาชิกพรรคชิงส.ส.ร.

นายสามารถกล่าวว่า ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญสาระหลักที่สำคัญจะอยู่ในมาตราที่ 4 ว่าด้วยจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เปรียบเสมือนทำตลอดให้กับ ส.ส.ร. ดังนั้น เชื่อว่าจะมีรายละเอียดจำนวนมากที่ต้องพิจารณา ตนไม่หวังว่าจะมีการถกเถียงขัดแย้งเนื่องจาก กมธ. ล้วนเป็นผู้มีประสบการณ์

“การประชุม 3 ครั้งที่ผ่านมาเห็นได้ชัดเจนว่า สิ่งใดที่ยอมรับได้ก็จะยอม ส่วนคุณสมบัติของผู้ที่จะลงสมัครเป็น ส.ส.ร. ที่ฝ่ายค้านเห็นว่าควรกำหนดให้ชัดเจนว่าไม่ควรให้สมาชิกพรรคการเมืองลงสมัครนั้น ผมไม่เห็นด้วย เพราะหากห้ามสมาชิกพรรคการเมือง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเมืองมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ร. คงมีแต่พระเท่านั้นที่ลงสมัครได้” นายสามารถกล่าว

## พท.หนุนสมาชิกพรรคชิงส.ส.ร.

นายวีรพันธุ์ พาลุสุข ส.ส.ยโสธร พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการกฤษฎีกา (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า ในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 291 ของทุกฝ่ายที่เสนอมาไม่มีข้อห้ามสมาชิกพรรคการเมืองลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ร. ในอดีตเคยห้ามไว้ แต่จากข้อมูลของ กกต.สำรวจพบว่าขณะนี้ประชาชนเป็นสมาชิกพรรคการเมืองจำนวนมาก ถ้าคนเหล่านี้มีความสนใจจะไปห้ามทำไม เพราะถ้าห้ามก็แปลว่าจะมีคนเป็นล้านที่ถูกจำกัดสิทธิ ซึ่งพรรค

พท.มองเห็นปัญหาและมีความคิดสอดคล้องกันในประเด็นนี้

เมื่อถามว่า แต่ ส.ส.ร.ที่ได้มาก็จะได้แต่เป็นตัวแทนของพรรคการเมือง นายพีรพันธุ์กล่าวว่า ไม่ถือว่า ส.ส.ร.เป็นตัวแทนของพรรคการเมือง เพราะถ้าบอกว่าเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองคือพรรคส่งสมัครรับเลือก แต่กรณีนี้เป็นความสมัครใจส่วนบุคคล

## โยนรบ.เสนอกรม.นิรโทษ

นายพีรพันธุ์กล่าวถึงแนวคิดการออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรมเพื่อเปิดทางให้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีกลับประเทศว่า แนวคิดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความปรองดอง และจากที่ กมธ. วิสามัญศึกษาแนวทางปรองดอง มอบหมายให้สถาบันพระปกเกล้าทำการศึกษา พบว่าการนิรโทษกรรมเป็นแนวทางหนึ่งให้ครอบครัวผู้ผิดจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา ควรจะมีการนิรโทษกรรมยกเว้นคดีที่เป็นความผิดต่อสถาบัน

นายพีรพันธุ์กล่าวว่า สำหรับขั้นตอนการเสนอกฎหมายนั้นรัฐบาลจะเสนอเป็นผู้เสนอร่าง พ.ร.บ.เข้าสู่การพิจารณาของสภา โดยในส่วนของ พ.ต.ท.ทักษิณ หลายคดีก็มีคำตัดสินไปแล้ว ส่วนจะครอบคลุมถึงหรือไม่แค่นั้นผู้เกี่ยวข้องต้องพิจารณาร่วมกัน

## เย้ยขป.กลัว'แม้ว'กลับไทย

ด้านนายก่อแก้ว พิกุลทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรค พท. กล่าวว่า ขณะนี้กระแสประเทศอยากเห็นความปรองดองเกิดขึ้น ดังนั้น น่าจะมีโอกาสที่ พ.ต.ท.ทักษิณจะกลับเข้าประเทศในปีนี้ ขณะที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ก็เดินทางสร้างความปรองดองกับทุกฝ่าย ส่วนที่สมาชิกพรรค ขปช.ให้สัมภาษณ์ในลักษณะที่ว่า พ.ต.ท.ทักษิณคือตัวปัญหาการปรองดองในประเทศนั้น พ.ต.ท.ทักษิณไม่ใช่ปัญหา แต่เป็นความกลัวของฝ่ายค้านต่างหาก

“ผมมองว่าพรรคประชาธิปัตย์กลัวไปเอง เพราะขนาด พ.ต.ท.ทักษิณอยู่ต่างประเทศ พรรคประชาธิปัตย์ยังแพ้การเลือกตั้งทุกครั้ง หาก พ.ต.ท.ทักษิณกลับเข้ามา พรรคประชาธิปัตย์คงแพ้เลือกตั้งแบบจมดิน การเมืองขณะนี้ไม่สมดุล เพราะพรรคประชาธิปัตย์ยังคงติดหล่ม จมปลักอยู่กับ พ.ต.ท.ทักษิณ ขณะนี้ประเทศไทยเดินทางไปไกลมากแล้ว ประชาชนอยากเห็นประเทศไทยเดินหน้า พรรคเพื่อไทยก็พยายามเดินหน้า ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ยังคงคิดถึง พ.ต.ท.ทักษิณทุกลมหายใจ คิดอะไรไม่ออกก็ พ.ต.ท.ทักษิณเป็นปัญหาเอาไว้ก่อน ผมเห็นว่าแม้แต่พรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นที่ไม่อยากให้ พ.ต.ท.ทักษิณกลับบ้าน คงเป็นเพราะเห็นว่าท่านเก่ง เลยกลัวว่าจะแพ้การเลือกตั้งถล่มทลาย” นายก่อแก้วกล่าว

## 'เฉลิม'ย้ำพา'แม้ว'กลับบ้าน

ที่ จ.เชียงใหม่ ร.ต.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรีระหว่างการมอบนโยบายเรื่องยาเสพติดให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรณีที่บอกว่า จะนำ พ.ต.ท.ทักษิณกลับประเทศไทย หากมีปัญหามากนักจะนั่งเครื่องบินส่วนตัวมาลงสนามบินเชียงใหม่ และให้ผู้ว่าฯไปรับนั้น เป็นเพราะตนเคยหนีไปลี้ภัยอยู่ต่างประเทศ 1 ปี คิดถึงบ้านมาก

ฉะนั้น พ.ต.ท.ทักษิณจากไปตั้ง 5 ปี ทำอะไรไม่คิดถึงบ้าน จึงพูดมาตลอดว่าตั้งแต่ช่วงหาเสียงว่าจะพาท่านกลับบ้าน ซึ่งขณะนี้ได้ร่าง พ.ร.บ.ปรองดองไว้แล้ว การที่ พ.ต.ท.ทักษิณจะกลับมาได้ด้วยหลักกฎหมาย ซึ่งคดีที่ถูกตัดสินให้จำคุกเป็นเวลา 2 ปีนั้น ท่านไม่ได้ทำผิดกฎหมาย เราต้องคืนความเป็นธรรมให้ ซึ่งหาก พ.ต.ท.ทักษิณจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่จะบอกให้ทุกคนรู้

ร.ต.เฉลิมกล่าวถึงกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ขอทำดีเบตกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เพราะมั่นใจว่าจะอัดให้ตายคาเวทีได้ นายอภิสิทธิ์ขอให้รับปากว่า ไม่แตะสถาบันพระมหากษัตริย์ ตนอยากบอกว่าตนเกิดและโตในเมืองไทย เราจงรักภักดี ไม่แก่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 แน่นนอน แต่รายละเอียดอื่นๆ ขอให้เป็นที่ ส.ส.ร.ดำเนินการว่าจะยกเว้นต่อไป หากประชาชนไม่เอาด้วย รัฐธรรมนูญก็ตก ใช้ไม่ได้ วันนี้อย่าดันยังแผ่นดินเสียตกร่องแต่เมื่อทำดีเบตกลับเฉย อยากบอกทุกคนว่าการเมืองไม่มีอะไรและเชื่อมั่นประชาชนส่วนใหญ่ประท้วงแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพราะ ส.ส.ร.ยังไม่มีการร่างอย่างไรยังไม่รู้เลย

## พท.แห่บินฮ่องกงพบ'แม้ว'

รายงานข่าวจากพรรค พท.แจ้งว่า ช่วงเช้าวันที่ 10 มีนาคม ส.ส.พรรค พท.บางกลุ่มจะทยอยเดินทางไปฮ่องกงเพื่อเยี่ยมเยียน พ.ต.ท.ทักษิณ ที่มาพักฟื้นเป็นเวลา 4 วัน โดยพรรค ส.ส.จะนำประเด็นทางการเมืองเข้าปรึกษา พ.ต.ท.ทักษิณด้วย อาทิ การแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมถึงท่าทีการเดินทางกลับประเทศไทยภายในปี 2555 ตามที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนหน้านี้

ข่าวแจ้งว่า นายวัฒนา เมืองสุข ส.ส.บัญชีรายชื่อ ร่วมเดินทางไปด้วย โดยประเด็นที่นายวัฒนาจะหารือกับ พ.ต.ท.ทักษิณ นอกจากเรื่อง พ.ร.บ.ปรองดอง ในฐานะที่เป็นกรรมการปรองดองของสภาแล้ว คาดว่าจะขอสลับผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เนื่องจาก ส.สมมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ไม่พอใจการทำหน้าที่และจะร่วมลงชื่อพร้อมเหตุผลฝากนายวัฒนาไปรายงาน พ.ต.ท.ทักษิณ โดยขอโยกนายวิระวัฒน์ ชินวาริน ผู้ว่ามหาสารคาม ไปเป็นผู้ว่านครพนม สลับกับนายอนุกุล ตั้งคนานุกุล

ชัย และมีรายงานว่า วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.ทักษิณจะเดินทางมากัมพูชาเพื่อหารือกับ สมเด็จพระฮานู เชน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา โดยจะมี แก่นาคณเสียดแต่งเข้าพบ พ.ศ.ทักษิณด้วย

## 'มาร์ค'ชี้ศาลปกครองช่วยประชาชน

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าว ถึงการแก้รัฐธรรมนูญว่า ศาลปกครองเป็นองค์กรที่ช่วยแบ่งเบาภาระ จากศาลแพ่งและศาลอาญา ดูแลทั้งคดีระหว่าง ราชการต่อราชการ และราชการกับประชาชน ประชาชนสามารถไปใช้สิทธิได้ง่ายในการต่อสู้กับ ราชการ จึงเป็นการสะท้อนว่าการมีศาลปกครอง เพื่อประชาชนเป็นหลักพื้นฐานของสิทธิ เสรีภาพ และการคุ้มครองสิทธิ เป็นสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตย

(อ่านต่อหน้า 11)

## ต่อจากหน้า 10

### 'ลัก'หลุด ส.ว.

"แต่ในเหตุผลของร่างรัฐธรรมนูญที่เสนอเข้ามาโดยร่างของพรรคเพื่อไทยนั้นเขียนชัดว่า องค์กรตุลาการ องค์กรอิสระต่างๆ ขณะนี้ไม่มีคน ไปถ่วงดุล ถ้าตั้งใจอย่างนี้การเมืองถอยหลังแน่ เพราะปัญหาของประเทศขณะนี้ไม่ใช่ขององค์กร ตุลาการไม่มีการถ่วงดุล แล้วเป็นความต้องการ ของพรรคเพื่อไทยที่พยายามจะพูดว่าทุกอย่างต้อง ขึ้นอยู่กับเสียงข้างมาก 15 ล้านเสียง โดยไม่ เกรงใจ 25 ล้านเสียงที่ไม่ได้เลือก และศาล ปกครองก็ไม่ได้เป็นผลพวงจากรัฐประหาร" นาย อภิสิทธิ์กล่าว

### เปิดปชช.ใช้สิทธิง่ายสู้ชรก.

นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า เมื่อ 20 ปีก่อน เรามี ระบบศาลเดียว ไม่มีศาลปกครองและศาลรัฐธรรมนูญมาก่อน ที่มีขึ้นตามรัฐธรรมนูญ 2540 เมื่อก่อนต้องฟ้องแพ่งกับฟ้องอาญา มาตรา 157 เรื่องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เรียกค่าเสียหาย แต่ การใช้ศาลปกครองฟ้องมุ่งที่ตัวคำสั่งหรือการทำงาน โครงการอะไรที่กระทบสิทธิของประชาชน แทนที่จะไปมุ่งว่าคนนั้นจะต้องเข้าคุกคนนั้นต้องถูก ปรับ ทำให้เกิดความวุ่นวายในคดีอาญา คดีแพ่ง ประชาชนสามารถใช้สิทธิได้ง่ายในการต่อสู้กับ ราชการ

"ดังนั้น คำว่าประชาธิปไตย ไม่ใช่บอกว่าคน มาจากการเลือกตั้งแล้วทำผิดกฎหมายได้ ไป ละเมิดสิทธิของประชาชน หรือจะให้มีการเดิน ขบวนต่อต้าน ใช้ความรุนแรงกัน และมีปัญหา

เรื่องมวลชน ยิ่งวุ่นวายกับประเทศ กระทบนัก ลงทุน ทำไม่ไม่หลากหลายๆ ที่ทำให้เกิดความพอ เหมาะพอดีในการใช้อำนาจในประเทศเพื่อลด ความขัดแย้ง" นายอภิสิทธิ์กล่าว

### เย้ย'เฉลิม'ได้ดอกเตอร์ร้ายปาก

นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า ที่ ร.ต.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี พ.ศ.ทักษิณกลับมาบ้านว่า ไม่ทราบว่าได้ดอกเตอร์มาด้วยประโยคนี้หรือไม่ แต่ข้อเท็จจริงที่เราต้องยอมรับคือ พ.ศ.ทักษิณ ถูกศาลพิพากษาให้จำคุก การจะบอกว่ากลับมา โดยไม่มีปัญหา กลับอย่างสง่างาม ไม่ติดคุก สรุปร ง่าย ๆ ว่า พ.ศ.ทักษิณอยู่เหนือกฎหมาย ที่น่า สนใจคือที่บอกว่าถ้าแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้ ก็ยังมีวิธี สรุปรคือที่จะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อจะเอา พ.ศ. ทักษิณกลับมาบ้านอย่างนั้นหรือ

น.ส.มัลลิกา บุญมีตระกูล รองโฆษกพรรค ปชป. กล่าวว่า ที่ระบุ พ.ศ.ทักษิณจะได้กลับ ประเทศไทยนั้น นั้น ไม่เคยมีใครไปห้ามว่าไม่ให้ กลับ แต่ทุกวันนี้เจ้าหน้าที่รัฐเข้าชายจะเว้นหน้าที่ ในเรื่องนี้อยู่แล้ว ฝ่ายกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ เคยไปยื่นเรื่องขอให้นายทักษิณใช้อำนาจพิจารณา ดำเนินการตามหน้าที่ รวมทั้งเรื่องที่อยู่หนังสือ เดินทางให้นักโทษคดีด้วย แต่นายทักษิณเลยเฉย เพิกเฉย หากเป็นเช่นนั้นคงต้องพิจารณาดำเนิน การทำเรื่องถอดถอนนายทักษิณไป

### ปชป.ตั้งฉายาบท.ทิ้งปัญหา

ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกพรรค ปชป. กล่าวว่า ขอตั้งสโลแกนการบริหารงานรัฐบาลชุดนี้ว่า บริหารงานแบบละทิ้งปัญหา ไร้ความจริง และมั่ว การบริหาร ในเรื่องการละทิ้งปัญหาเห็นได้จาก ที่นายทักษิณไม่ได้มอบให้รัฐมนตรีหรือบุคคลใดไปรับ หนังสือจากกลุ่มสตรี ที่มาชุมนุมเรียกร้องเนื่องใน วันสตรีสากล ที่หน้าทำเนียบรัฐบาล ทำให้ผู้ชุมนุม ไม่พอใจ ถึงขนาดขว้างหนังสือร้องเรียนเข้าไปยัง ทำเนียบ

"นี่หรือรัฐบาลที่มีผู้นำเป็นสตรี และประกาศ ว่าจะดูแลปัญหาของผู้หญิง เรื่องนี้แสดงว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ใจดำมาก ไม่สั่งการแม้กระทั่งให้คน ไปรับข้อเสนอดังกล่าว ทั้งที่ กลุ่มคนเหล่านี้ ประสบปัญหาหลายด้านทั้งไม่ได้ค่าแรงวันละ 300 บาท และตกงาน" นายชวนนท์กล่าว

### ขู่ฟันกองทุนสตรีชักรธน.

นายชวนนท์กล่าวว่า ส่วนการบริหารงาน แบบไร้ความจริง เห็นได้ชัดจากการใช้กองทุน พัฒนabatบาทสตรีสร้างความแตกแยก ล่าสุด พรรค ปชป.กำลังให้ ส.ส.ใน จ.สงขลา รวบรวม เอกสาร หลักฐานการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม การสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนดังกล่าวจำนวน

1.5 หมื่นบาทต่อราย โดยยื่นเงื่อนไขว่าหากจ่าย เงินแล้ว จะได้โควตาเงินถึง 5 หมื่นบาท โดยไม่ ต้องจ่ายหนี้คืน พรรคจึงให้ฝ่ายกฎหมายของพรรค รวบรวมรายละเอียดเรื่องทั้งหมดเพื่อดำเนินการ ต่อไปว่าจัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพราะการเข้าถึง กองทุนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมี การสมัคร เนื่องจากความเป็นเพศหญิงติดตัวมา ตั้งแต่กำเนิดอยู่แล้ว

"พรรคจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเลิกเก็บค่า ธรรมเนียมดังกล่าว และไม่จำเป็นต้องสมัครเป็น สมาชิกกองทุน พร้อมกันนี้อยากให้รัฐบาลเสนอ เรื่องนี้เป็น พ.ร.บ.เข้าสภาด้วย หากรัฐบาล ต้องการช่วยเหลือสตรีจริงๆ น่าจะผลักดันร่าง พ.ร.บ.ที่ตั้งอยู่ในสภา 2 ฉบับคือ ร่าง พ.ร.บ. กองทุนส่งเสริมและพัฒนาบทบาทคุณภาพชีวิต สตรี และร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมโอกาสและความ เสมอภาคระหว่างเพศที่รัฐบาลชุดที่แล้วเสนอเข้า สภา แต่เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลใหม่รัฐบาลชุดนี้ไม่มี การยืนยัน ทำให้กฎหมายทั้งสองฉบับตกไป" นายชวนนท์กล่าว

### พท.ยัน'ปู'รับฟังปัญหาสตรี

ร.ท.หญิง สุนิสา เลิศภควัต รองโฆษกพรรค พท. กล่าวกรณีกลุ่มแรงงานสตรี ระบุว่านายทักษิณ ไม่ให้ความสำคัญกับข้อเรียกร้องของสตรี ในวัน สตรีสากล โดยเฉพาะข้อเรียกร้องให้ช่วยเหลือ แรงงานสตรีที่ตกงานจากเหตุการณ์น้ำท่วม ว่า ไม่ เป็นความจริง เพราะนายทักษิณให้ความสำคัญกับ ปัญหาของสตรี และมุ่งส่งเสริมสถานภาพของ สตรี เพื่อให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ไม่เช่นนั้นนายทักษิณก็ไม่ได้รับการยกย่องจาก นิติสารระดับโลกนิวส์วีท ให้เป็น 1 ใน 150 ผู้นำ หญิงที่เป็นสุดยอดนักสู้ของโลกในวันสตรีสากล

ร.ท.หญิง สุนิสากล่าว ว่า ที่สำคัญนายทักษิณดี รับฟังคำวิจารณ์จากทุกฝ่าย พร้อมขอชี้แจงต่อ กลุ่มองค์กรสตรีทุกกลุ่มว่า การเดินทางไปปฏิบัติ ภารกิจที่ประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้ เพื่อเรียกความเชื่อ มั่นจากนักลงทุนเกี่ยวกับมาตรการป้องกันน้ำท่วม เพื่อไม่ให้ย้ายฐานการผลิต โดยนักลงทุนญี่ปุ่น ยืนยันจะลงทุนในไทยต่อไป เป็นเครื่องกำรับตัวว่า แรงงานหญิงไทยจะมีแหล่งงานรองรับในระยะ ยาว ส่วนกรณีพรรค ปชป.และเอ็นจีโอโจมตี รัฐบาลที่ตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนั้น รัฐบาล พร้อมรับฟัง ขอให้ตัวอย่างสร้างสรรค อยุ่ดีเพื่อ ทำลายเพราะกองทุนดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าสำหรับผู้หญิงและครอบครัวใน อนาคต

### ส.ส.ปทุมฯลาออกจาก'พท.'

ว่าที่ ร.ต.สุเมธ ฤทธาณีนี ส.ส.ปทุมธานี พรรค พท. เปิดเผยว่า ตนยื่นหนังสือลาออกต่อ เลขาธิการพรรค พท.แล้ว มีผลทันทีในวันที่ 8

# มติชน

Matchon  
Circulation: 850,000  
Ad Rate: 1,400

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: เสาร์ 10 มีนาคม 2555

ปีที่: 35

ฉบับที่: 12418

หน้า: 1(กลาง), 10, 11

Col.Inch: 269.22 Ad Value: 376,908

PRValue (x3): 1,130,724

คลิก: ๓๓๕

หัวข้อข่าว: กกต.เชือด-ฟันอาญาซ้ำ'สัปดาห์'หลุดส.ว. ยื่นศาลฎีกาตัดสินคดี5ปี 'สภาทนาย'ตัวซงก็...

มีนาคมที่ผ่านมา และแจ้งให้ผู้ใหญ่ของพรรครับทราบเหตุผลแล้วว่าการทำงานในส่วนท้องถิ่นเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ต้องการให้ทำงานอย่างใกล้ชิด เพราะการทำงานภาคสนามในตำแหน่ง ส.ส.อาจหาไม่ถูกที่ค้นหรือแก้ปัญหาของชาวบ้านได้ไม่ตรงจุด

ว่าที่ ร.ต.สุเมธกล่าวว่า การขอลาออกไปด้วยความสมัครใจ ไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งกับทางพรรคใดๆ ทั้งสิ้น ทางพรรคก็ยอมรับในเหตุผลของตน เชื่อว่าการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ปทุมธานี ในวันที่ 22 เมษายน พรรคจะยังได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในพื้นที่เหมือนเดิม